

# Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng Thái Bình phát triển nhanh, bền vững

**DẶNG THANH GIANG**

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVII đều đạt và vượt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 là ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng, nắm bắt dư luận xã hội trong nhân dân. Đã tổ chức 1.706 hội nghị để căn bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung ngày càng thiết thực; cụ thể hóa các tiêu chí thành các nội dung trong các phong trào, cuộc vận động, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự chuyển biến rõ nét về tinh thần và hành động, trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cơ quan, tổ chức, trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong ngày hội đã diễn ra các hoạt động tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu, trao



Đổng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

tặng nhà đại đoàn kết, tặng quà hộ chính sách, hộ nghèo, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tạo nên không khí vui tươi, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng dân cư.

5 năm qua, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, tổ chức triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đó là: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia"; "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu"; "Xứ họ đạo 4 gương mẫu". Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tạo

khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều tác phẩm, cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác mặt trận và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã khẳng định giai đoạn phát triển mới trong thực hành dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phân biệt xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Điểm nổi bật là đã tham gia đóng góp trên 8.000 ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; xây dựng chương trình hành động và phổ biến, triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng chương trình hành động và tham gia góp ý kiến đóng góp và tham gia tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa

XII) của Đảng. Đồng thời, tổ chức để nhân dân giám sát và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; vận động 99,2% cử tri đi bầu cử, bầu 9 đại biểu Quốc hội, 66 đại biểu HĐND tỉnh, 339 đại biểu HĐND huyện, 7.202 đại biểu HĐND cấp xã... góp phần vào tổ chức thành công cuộc bầu cử. Mặt trận cấp tỉnh và huyện đã chủ trì lựa chọn và giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu 25 hội thẩm nhân dân cấp tỉnh, 172 hội thẩm nhân dân cấp huyện.

5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước triển khai 19 cuộc giám sát ở cấp tỉnh, 54 cuộc giám sát ở cấp huyện và 4.845 cuộc giám sát ở cấp xã; chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nhạy cảm, khó khăn để giám sát chuyên đề như: bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, thực hiện chính sách trợ giúp cho người bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin, quản lý sử dụng các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, bình xét hộ nghèo... Hoạt động tổ chức tiếp xúc cử tri và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ngày càng được đổi mới, thể hiện đầy đủ, toàn diện và sâu sắc những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; đồng thời thể hiện rõ quan điểm, chính kiến

của Mặt trận. Thông qua việc phân ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Quốc hội và HĐND các cấp, Mặt trận đã thể hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố; vận động nhân dân tham gia xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư. Việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đã có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào nền nếp. Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng hiệu quả hơn. 5 năm qua, đã tiến hành 4.845 cuộc giám sát, góp phần làm minh bạch quản lý vốn, tài sản của nhà nước và các công trình, dự án đầu tư tại công đồng, phòng, chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong sử dụng các nguồn đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh, là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và tiến hành đại hội từ cấp cơ sở. Với kết quả và kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển", MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy vai trò, vị thế và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là 5 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019 - 2024, xây dựng Thái Bình phát triển nhanh, bền vững.

## Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh



Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thực hiện tốt vai trò chủ trì trong việc phối hợp tổ chức và triển khai các phong trào hành động mang tính toàn dân, được các tầng lớp nhân dân và các tổ chức thành viên hưởng ứng với trách nhiệm cao; chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội Cựu chiến binh giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị của nhân dân; việc thực hiện pháp luật về môi trường tại Trung tâm Nhiệt điện Thái Bình; việc thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về vận động nhân dân đầu tư, sử dụng nước sạch; việc thực hiện quyết định của UBND tỉnh về xây dựng nếp sống văn hóa; về hoạt động của ban thanh tra nhân dân và tổ giám sát đầu tư cộng đồng... Thông qua việc giám sát đã góp phần gắn kết giữa tổ chức đảng, chính quyền với người dân, tạo môi trường dân chủ để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

## Ông Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà



Nhiệm kỳ vừa qua, cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động, ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã lựa chọn việc xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư làm điểm nhấn trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện, ban thường trực ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã phối hợp với chính quyền hướng dẫn ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa quy ước, hương ước khu dân cư; vận động nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Toàn huyện đã có 1.125 lượt khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Năm 2018, toàn huyện có 233/266 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa (đạt 87,6%), tăng 13,9% so với năm 2014; có 91,3% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 10,9% so với năm 2014, nhiều khu dân cư 5 năm liền giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa.

## Ông Nguyễn Hải Năng, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Liên (Thái Thụy)



Thời gian qua, MTTQ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thống nhất chủ trương, tham gia đóng góp tiền của, hiến đất, góp công để xây dựng đường giao thông, các công trình phúc lợi của địa phương; tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư... Nhờ vậy, sau gần 4 năm triển khai xây dựng, xã đã về đích nông thôn mới năm 2014, trong đó nguồn kinh phí từ nhân dân đóng góp là hơn 40 tỷ đồng. Từ đó đến nay, cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu cuối năm 2019 xã về đích nông thôn mới nâng cao. Vừa qua, địa phương triển khai sáp nhập 2 thôn không đủ tiêu chuẩn theo quy định, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong đó MTTQ giữ vai trò nòng cốt nên các bước triển khai đều diễn ra khá thuận lợi, người dân đồng tình. MTTQ xã còn phát huy tốt vai trò trong củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa các tôn giáo trên địa bàn, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào tôn giáo trong xã thời gian qua luôn đoàn kết, gắn bó, sống tốt đời, đẹp đạo.

## Linh mục Đỗ Cao Thắng, Chánh xứ Giáo xứ An Châu, xã Vũ Tiến (Vũ Thư)



Ủy ban MTTQ các cấp đã làm tốt vai trò cầu nối tuyên truyền để đồng bào các tôn giáo hiểu và chấp hành đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phối hợp giải quyết nhiều đề xuất, nguyện vọng chính đáng của tín đồ các tôn giáo; phát huy tốt vai trò của các tôn giáo. Ngoài ra, MTTQ các cấp còn tổ chức các hoạt động thăm hỏi các tín đồ, chức sắc, chức việc tôn giáo nhân các ngày lễ, tết qua đó thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào có đạo với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp. Đặc biệt, hàng năm, MTTQ các cấp đều thực hiện tốt việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đã trở thành sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng dân cư, là dịp để cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp vận động và động viên, chung vai với nhân dân địa phương, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với nhân dân; giữa đồng bào các tôn giáo với nhau tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng viên nhân dân tiếp tục hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết xây dựng xóm làng.

## Giáo dân Trần Xuân Lương, thôn Tây Nghĩa, xã Quang Hưng (Kiến Xương)



Là đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới Mặt trận tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo môi trường để nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng với cấp ủy, chính quyền. Phát huy vai trò của Mặt trận và sức mạnh của nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Là một giáo dân, tôi đề nghị trong thời gian tới ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn đến đồng bào Công giáo, đồng viên đức bà con yêu mến, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

ĐAO QUYÊN - TIẾN ĐẠT

# Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp trong tỉnh đã khẳng định vai trò nòng cốt khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhân dịp Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVIII, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và những định hướng trong thời gian tới.



Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: PHƯƠNG CHI

**Phóng viên:** Xin đồng chí cho biết các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được MTTQ các cấp tỉnh Thái Bình thực hiện như thế nào?  
**Đồng chí Nguyễn Thị Hoa:** Những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên nhân dân nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh; trọng tâm là phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân tổ chức lại sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, sản xuất hàng hóa, thay đổi các vùng địa phương, tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Năm 2018, có 69,2% khu dân cư đạt danh

hiệu "Khu dân cư văn hóa", 83,72% số hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". 5 năm qua, nhân dân tiếp tục góp trên 70 vạn ngày công, hiến 1.761ha đất, ủng hộ trên 3,6 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Thái Bình trở thành điểm sáng của cả nước trong xây dựng nông thôn mới với 245/263 xã và 1 huyện đạt chuẩn.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", 5 năm qua, quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 76,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 866 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trị giá trên 15 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho trên 1.400 bệnh nhân nghèo, trị giá trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, đầu tư nước sạch cho 2.560 hộ nghèo, trị giá trên 7,3 tỷ đồng; trao tặng 7.436 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá gần 1,6 tỷ đồng; mỗi năm tặng trên 50.000 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp tết trị giá hàng chục tỷ đồng. Các ban công tác

với nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo quê hương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới biển.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", "Xứ họ đạo 4 gương mẫu", hàng năm, Thái Bình có từ 60 - 70% chùa đạt danh hiệu "Chùa cảnh 4 gương mẫu", xứ họ đạo đạt danh hiệu "Xứ họ đạo 4 gương mẫu" và 5 năm liền.

**Phóng viên:** Theo đồng chí, đâu là nguyên nhân để các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ các cấp trong tỉnh phát động tạo sự lan tỏa và đạt hiệu quả cao như vậy?  
**Đồng chí Nguyễn Thị Hoa:** Phong trào thi đua yêu nước những năm qua mang lại hiệu quả thiết thực là do MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên hưởng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi tổ chức các phong trào thi đua; lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm xuất phát, lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân làm phương thức hoạt động. Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai rộng khắp, có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, MTTQ các cấp quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức vận động, luôn luôn sáng tạo trong việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua, tạo động lực để nhân dân tự giác

hưởng ứng. Thực hiện nghiêm túc quy trình phát động, ký kết thi đua và bình xét khen thưởng; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo vào thực tiễn.

**Phóng viên:** Thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua như thế nào, thưa đồng chí?  
**Đồng chí Nguyễn Thị Hoa:** Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phát động các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, từng địa bàn, nhóm đối tượng nhằm thu hút đông đảo mọi người tích cực tham gia. Tiếp tục triển khai tổ chức tốt 2 phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và các phong trào thi đua khác gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; chủ trương việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện phong trào thi đua "Đán văn khố". Gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua với các cuộc vận động và 5 chương trình công tác trọng tâm của ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia và tổ chức các phong trào thi đua của tổ chức mình, thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả giai đoạn 2019 - 2024.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!  
**MẠNH CƯỜNG (thực hiện)**